



Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663

Tư vấn
Miễn phí

Bảo mật thông tin

Mụn cóc sinh dục : Nguyên nhân, biểu hiện, hình ảnh và cách chữa

August 20, 2021

Bệnh mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi mào gà , là trạng thái thân thể bị tiến công bởi virus HPV gây ra những mụn cóc sinh dục tại cơ quan sinh dục. Các mụn cóc sinh dục có thể làm cho ảnh hưởng nguy hiểm tới hoạt động tình dục của người bệnh. Vậy biểu lộ và phương pháp chữa trị bệnh mụn cóc sinh dục như thế nào? Bài viết dưới đây được những chuyên gia sức khỏe 24 giờ tổng hợp lại :

MỤN CỐC SINH DỤC LÀ GÌ?

Mụn cóc sinh dục là sự xuất hiện những khối u nhỏ, sần sùi trên bộ phận sinh dục, lỗ đít của cả nam và nữ. Các mụn cóc có thể rất nhỏ hoặc cũng sở hữu thể lan rộng thành những cụm lớn.



Mụn cóc sinh dục là căn bệnh dễ gặp nhất khi quan hệ tình dục không an toàn, nó là mối để ý của phổ thông đối tượng lúc mang thể gây ra những vấn đề hiểm nguy cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh ung thư cổ tử cung ở nữ giới và ung thư dương vật ở nam giới.

NGUYÊN NHÂN GÂY MỤN CỐC SINH DỤC

Nguyên nhân gây trực tiếp gây ra mụn cóc sinh dục là vi rút HPV (human papilloma Virus). Hiện nay, với hơn 100 loại HPV khác nhau được sảm thấy nhưng chỉ sở hữu một số ít chủng vi rút lây lan qua đường dục tình. Những tuyến đường lây nhiễm vi rút mang thể là:

- xăm nhập gián tiếp qua việc dùng chung đồ vật sở hữu người bệnh: Việc sử dụng chung các đồ vật cá nhân như khăn lau, giày dép, quần áo... cũng với thể là nguồn gốc mụn cóc sinh dục.

- xăm nhập trực tiếp qua quan hệ tình dục: Bạn có nguy cơ bị mụn cóc sinh dục giả dụ quan hệ dục tình sở hữu phổ biến đối tác, quan hệ tình dục mang người không rõ tiền sử bệnh tật.

- lây nhiễm từ mẹ sang con: Mẹ bị mụn cóc sinh dục ở âm hộ, âm đạo mang thể lây nhiễm sang cho thai nhi lúc chuyển dạ. Bởi thế, các thai phụ bị mụn cóc sinh dục cần phải sinh mổ.

Trong các duyên do gây mụn cóc sinh dục ở trên thì lây truyền qua trực đường dục tình là nguyên nhân chính và chủ yếu, gây ra gần như các trường hợp bị bệnh mụn cóc sinh dục.

TRIỆU CHỨNG CỦA MỤN CỐC SINH DỤC

Virus HPV gây bệnh mụn cóc sinh dục lúc tấn công vào thân thể người sẽ cư trú ở niêm mạc da của người bệnh, sau lúc mất khoảng thời kì hơn 1 tháng ủ bệnh chúng sẽ gây ra các triệu chứng bệnh như sau:

Trước nhất là sự xuất hiện của các mụn nhỏ sở hữu kích thước khoảng 1 tới 2mm, với thể mọc đơn lẻ và tương đối ít, những mụn cóc sinh dục này với màu đỏ hoặc màu trắng, không gây ngứa hay gây đau làm cho người bệnh thường bỏ quên.

Mụn cóc sinh dục nữ: Thường mọc tại bộ phận sinh dục như cửa mình, âm đạo, tử cung, môi to, môi bé

Mụn cóc sinh dục nam: Thường mọc ở dương vật, da bìu, lỗ đít...nên giả dụ người bệnh quên mất Quan sát sẽ rất khó phát hiện ra.

Khi các mụn cóc sinh dục nhỏ không được giải quyết sớm chúng sẽ trở nên những mụn to độc lập hoặc các mụn nhỏ sẽ liên kết mang nhau thành những mảng mụn lớn mang hình dáng giống hoa súp lơ. Những mụn cóc sinh dục lớn này sẽ tiết dịch gây ra mùi hôi khó chịu và hiện tượng ngứa ngáy, chúng còn dễ bị tổn thương khi sờ hữu các va chạm gây chảy máu và tiện lợi lây bệnh cho người khác. Đây là giai đoạn người bệnh dễ phát hiện bệnh nhất vì những tín hiệu bệnh tương đối rõ ràng.

Các dấu hiệu mụn cóc sinh dục không chỉ gây ra nhiều các bất tiện, khó chịu cho người bệnh mà còn là căn nguyên gây ra các ảnh hưởng đến hoạt động dục tình cũng như sức khỏe sinh sản cho người bệnh. Hãy đi thăm khám tại những cơ sở y tế càng sớm càng trễ nếu như phát hiện các tín hiệu thất thường chính là những khuyến cáo của chúng tôi dành cho Anh chị em.

Khi những mụn cóc sinh dục nhỏ không được giải quyết sớm chúng sẽ trở nên những mụn lớn độc lập hoặc các mụn nhỏ sẽ liên kết mang nhau thành những mảng mụn to có dạng hình giống hoa súp lơ. Những mụn cóc sinh dục to này sẽ tiết dịch gây ra mùi hôi khó chịu và hiện tượng ngứa ngáy, chúng còn dễ bị tổn thương lúc mang các va chạm gây chảy máu và dễ dàng lây bệnh cho người khác. Đây là thời kỳ người bệnh dễ phát hiện bệnh nhất vì các dấu hiệu bệnh tương đối rõ ràng.

Những dấu hiệu mụn cóc sinh dục không chỉ gây ra nhiều các bất luận thể, khó chịu cho người bệnh mà còn là cội nguồn gây ra các ảnh hưởng đến hoạt động dục tình cũng như sức khỏe sinh sản cho người bệnh. Hãy đi thăm khám tại các hạ tầng y tế càng sớm càng tốt vì như phát hiện những tín hiệu thất thường chính là những khuyến cáo của chúng tôi dành cho Cả nhà.

HÌNH ẢNH MỤN CỐC SINH DỤC Ở NAM VÀ NỮ GIỚI

Mụn cóc sinh dục lúc mới xuất hiện thường là những nốt sùi màu đỏ trên bề mặt da mang kích thước khoảng trong khoảng 1 -2mm. Các nốt sùi này mọc riêng lẻ, ấn vào không đau, nhưng vì như vỡ vạc ra sẽ với mùi hôi thời nồng nặc. Mụn cóc sinh dục vì như không được chữa trị sớm có thể chuyển sang thời kỳ kinh niên mọc thành từng mảng như mào gà.

Thông thường, mụn cóc sinh dục ở nam và đàn bà sẽ có sự khác nhau và người bệnh sở hữu thể nhận mặt duyệt y những hình ảnh dưới đây.

Hình ảnh mụn cóc sinh dục ở nam giới

Ban đầu, ở bộ phận sinh dục nam giới xuất hiện những nốt mụn nhỏ, giết mổ màu xám. Những mụn này thường mọc gần nhau và mang hình dạng như hoa súp lơ, khiến người bệnh ngứa ngáy, khó chịu.

Mụn mang sinh dục thường mọc ở thân dương vật, bìu hoặc ở hậu môn. Thậm chí, các nốt mụn này còn mọc ở họng, khoang mồm, cổ tay, cổ chân,...

Hình ảnh mụn cóc sinh dục ở phụ nữ

Mụn cóc sinh dục nữ thường mọc ở vùng âm đạo, môi lớn, môi bé và khu vực loanh quanh bộ phận sinh dục, lỗ đít. Thậm chí, mụn cóc sinh dục còn xuất hiện ở vùng cổ tử cung.

Ngày lúc phát hiện thân thể sở hữu các triệu chứng tựa giống như những hình ảnh mụn cóc trên đây thì rẻ nhất người bệnh nên đến những hạ tầng y tế chuyên khoa uy tín để thăm khám và được chữa trị kịp thời.

MỤN CỐC SINH DỤC CÓ GÂY NGUY HIỂM KHÔNG?

Theo san sát của các chuyên gia y tế, mụn cóc sinh dục ở cả nam và nữ nếu không được điều trị kịp thời thì đều sở hữu thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Cụ thể là:

Truyền nhiễm cho cộng đồng xã hội

Mụn cóc sinh dục thường lây lan qua tuyến đường tình dục không an toàn, lây nhiễm trực tiếp qua vết thương hở, gián tiếp khi dùng chung đồ cá nhân,... do vậy, bệnh sẽ lây truyền vì như người bệnh không giữ gìn chăm chút.

Ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày

Mụn cóc sinh dục làm người bệnh lo âu, bất nhân thể trong sinh hoạt hàng ngày và mặc cảm trong giao du,...

Tác động đến đời sống dục tình

Các mụn cóc sinh dục làm người bệnh mặc cảm, song song vì sở lấy lan mà họ không dám quan hệ,... Từ đấy, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng và lâu ngày dễ khiến cho hạnh phúc bị tan vỡ.

Gây viêm nhiễm vùng kín

Mụn cóc sinh dục lúc đổ vỡ ra dễ lây lan sang các vùng phụ cận và gây viêm nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên, lúc bị mụn cóc sinh dục thì sức đề kháng của người bệnh kém đi nên các mầm bệnh dễ tiến công và nhất là những bệnh nam khoa, phụ khoa.

Nguy cơ gây ung thư

Ung thư là biến chứng nguy hiểm nhất mà bệnh mụn cóc sinh dục gây ra. Khi bị bệnh giả dụ không được khắc phục sớm thì sở hữu thể gây ra những bệnh khác như: ung thư tử cung, ung thư dương vật, ung thư vòm họng,... doạ dọa tới tính mạng người bệnh.

Gây nghiêm trọng cho phụ nữ mang thai

Mụn cóc sinh dục khiến cho thai phụ hoang mang, lo lắng nên dẫn đến bào thai không được phát triển khỏe mạnh. Không những vậy, mụn cóc sinh dục cũng sở hữu thể lây nhiễm sang thai nhi và làm cho đứa trẻ sinh ra mang thể bị mù lòa bẩm sinh.

Mụn cóc sinh dục gây ra đầy đủ tác hại hiểm nguy cho người bệnh. Bởi thế, cần phát hiện sớm những triệu chứng của bệnh để kịp thời ngăn chặn sự lớn mạnh của bệnh.

ĐỊA CHỈ CHỮA MỤN CỐC SINH DỤC Ở ĐÀU UY TÍN

Những chuyên gia đầu ngành nghề cho biết, liên hệ khám và tương trợ điều trị bệnh mụn cóc sinh dục cần đáp ứng tất cả những mục tiêu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ giỏi.

Đáp ứng rất nhiều những mục tiêu ấy, Phòng khám Đa Khoa Thành Đô là một trong các địa chỉ khám và hỗ trợ điều trị bệnh mụn cóc sinh dục hiệu quả, uy tín nhất bây giờ.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ ĐỊA CHỈ CHỮA MỤN CỐC SINH DỤC UY TÍN?

- Phòng khám Đa Khoa Thành Đô luôn đi đầu trong việc đầu cơ hạ tầng, trang trang bị tiên tiến được nhập cảng từ nước ngoài vào khám chữa bệnh mụn cóc sinh dục.

- đầy đủ y bác sĩ tại phòng khám đều mang chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong việc khám cũng như chữa trị mụn cóc sinh dục hiệu quả.

- hiện nay, phòng khám đang ứng dụng những phương pháp hiện đại nhất vào chữa trị bệnh mụn cóc sinh dục. Trong đấy liệu pháp phân tách nhắm chỉ tiêu DNA được những nhà chuyên môn Nhân định là hiệu quả nhất ngày nay. Những điểm mạnh của cách thức này mang lại cực kỳ hoàn hảo như không gây đớn đau, không để lại sẹo, an toàn, điều trị tận gốc mầm bệnh, khả năng phục hồi nhanh,...

- bên cạnh đó, Đa Khoa Thành Đô luôn thực hiện trật tự khám chữa bệnh mụn cóc sinh dục chuyên nghiệp, an toàn và đem lại hiệu quả cao. Không bắt người bệnh phải chờ đợi lâu khi đến khám tại đây.

- không những vậy, mọi giá thành khám và tương trợ điều trị bệnh mụn cóc sinh dục đều được niêm yết công khai và minh bạch theo đúng quy định của Sở Y tế.

- bên cạnh đó, hiểu được tâm lý e ngại của người bệnh, mọi thông tin của bạn đều được bảo mật tuyệt đối.

Trên đây là bài viết mà các chuyên gia sức khỏe vừa chia sẻ đến độc giả một số hình ảnh về bệnh mụn cóc sinh dục ở nam và phụ nữ. Kỳ vọng sau lúc tham khảo bài viết, Anh chị đã mang thể nhận diện bệnh 1 cách mau chóng và chính xác nhất. Giả dụ còn những băn khoăn, người bệnh sở hữu thể liên hệ đến số hotline 0865.776.663 hoặc nhắn vào khung CHAT để được các chuyên gia bản vấn miễn phí.



Related Posts

No items found.



Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663

Tư vấn
Miễn phí

Bảo mật thông tin